

คำเทศนาชุด “สารานุกรมจากงาน” (5)

เพราะเหตุใดพระเยซูจึงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราแต่เพียงองค์เดียว

-คุณสมบัติสำหรับการเป็นพระผู้ช่วยให้รอด (2)-

“เรากล่าวถึงเรื่องปัญหาในหมู่คนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็จริง แต่มีใช้เรื่องปัญหาของโลกนี้ หรือเรื่องปัญหาของอำนาจครอบครองในโลกนี้ซึ่งจะเสื่อมสูญไป แต่เรากล่าวถึงเรื่องพระปัญหาของเราซึ่งเป็นข้อสลับคือพระปัญหาซึ่งทรงซ่อนไว้นั้นซึ่งพระเจ้าได้ทรงกำหนดไว้ก่อนสร้างโลกให้เป็นสสารที่แท้จริง” (1 โครินธ์ 2:6-7)



ดร.แจร์ร็อก ลี ศิษยาภิบาลอาวุโส

เมื่อคริสเตียนบอกกับผู้อื่นว่ามีผู้มีความรักของพระเจ้าว่าพระเยซูคริสต์เท่านั้นคือพระผู้ช่วยให้รอดและเราไม่อาจได้รับความรอดหากไม่รับเชื่อในพระเยซูคริสต์เท่านั้น คนเหล่านั้นจะประหลาดใจหรือไม่ที่กล่าวหาหรือเสียดสีว่าเป็นผู้ที่ “คิดความเท่านั้นที่ถูกต้อง” อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณมีความเข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับคุณสมบัติสำหรับการเป็นพระผู้ช่วยให้รอด เขาก็สามารถยอมรับพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสิ้นพระชนม์บนกางเขนและทรงคืนพระชนม์และได้รับความรอด นอกจากนั้น

คุณสามารถได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์และฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าและกลายเป็นพยานขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยการนำคนอื่นจำนวนมากกลับมาสู่หนทางแห่งความรอด

ในตอนที่แล้วผมกล่าวว่าคุณของการได้ถอนคืน (เอเฟซัส 2:25) นั้น ประการแรกพระผู้ช่วยให้รอดของมนุษย์ต้องเป็น “ญาติสนิท” ของชาติและประการที่สองพระผู้ช่วยให้รอดของมนุษย์ต้องไม่ใช่ลูกหลานของอาดัม วันนี้อย่าให้ราวลูกของคุณสมบัติประการที่สามและที่สี่สำหรับ การเป็นพระผู้ช่วยให้รอด

1. พระเยซูทรงมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขข้อที่สาม: “พระผู้ช่วยให้รอดต้องมีกำลังที่จะเอาชนะนิมรอตแทน”

การช่วยเพื่อนทหารที่ถูกจับไปเป็นเชลยในสนามรบคืออาชีพกำลังที่จะเอาชนะศัตรู ในทำนองเดียวกัน การช่วยมนุษย์ที่ตกเป็นทาสของซาตานคืออาชีพกำลังที่จะเอาชนะซาตานซึ่งมีอำนาจที่เหนือกว่าคุณและสามารถปกครองเหนือคุณได้เช่นกัน ในอดีตฝ่ายวิญญาณ ถูกสร้างขึ้นมาจากจักรวาล ไม่มีบาป ความผิดถูกกับโลกออกไปจากความสว่างอันดี เมื่อคุณอยู่ในความสว่างโดยไม่มีบาปก็ยังสามารถเอาชนะวิญญาณชั่วที่เป็นของอาดัมได้โดยฉับพลัน

ความบาปมีอยู่สองชนิด นั่นคือ ความบาปดั้งเดิมและความบาปที่ตนทำ “ความบาปดั้งเดิม” หมายถึงลักษณะที่เป็นบาปซึ่งถ่ายทอดจากอาดัมถึงคนทุกคนและ “ความบาปที่ตนทำ” หมายถึงความบาปที่ผู้คนกระทำในช่วงการดำเนินชีวิตในโลกนี้ คุณคนของโลกนี้ถือว่าไม่อาจคิดใจของบุคคลจะชั่วร้ายเพียงใดก็ตาม คราบโลหิตใจชั่วร้ายนั้นไม่ปรากฏออกมาเป็นการทำชั่ว เขาก็ถือว่าคนนั้นไม่ใช่ “คนบาป” อย่างไรก็ตาม ตามเงื่อนไขฝ่ายวิญญาณถือว่าบุคคลนั้นเป็นคนบาปแล้วหากเขาทำบาปความบาปไว้ในจิตใจของตน (1 ยอห์น 3:15; มัทธิว 5:28)

บุคคลที่บาปไปแม้ครั้งเดียวหรือมีบาปอยู่ในจิตใจก็ไม่มีฤทธิ์อำนาจที่จะช่วยมนุษย์ให้รอด ในคัมภีร์ มนุษย์ทุกคนหลังจาก อาดัมก็กินผลของต้นไม้แห่งชีวิตและทำบาปในช่วงชีวิตของตน แต่ในอีกด้านหนึ่ง พระเยซูของเราทรงปฏิบัติหน้าที่โดยเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์และไม่ใช่ลูกหลานของอาดัม

ดังนั้นพระเยซูทรงถือกำเนิดมาโดยไม่ได้รับโทษความบาปดั้งเดิมและพระองค์ทรงซื้อที่พระเจ้าของพระองค์จากวงวลาแห่งการถือกำเนิดของพระองค์ พระเยซูไม่ทรงบาปไปเลยในช่วงชีวิตของพระองค์บนโลกนี้ (ฮีบรู 7:26; 1 เปโตร 2:22) ด้วยเหตุนี้ พระเยซูทรงมีฤทธิ์อำนาจที่จะช่วยมนุษย์ให้รอดจากนิมรอตแทนและพระองค์ไม่ถูกผูกมัดอยู่กับความแรงสาปของกรรม บัญญัติซึ่งกำหนดไว้ว่า “โทษของกษัตริย์บาปคือความตาย” (โรม 6:23) เนื่องจากพระองค์ทรงปราศจากบาป พระเยซูจึงทรงสามารถ ช่วยคนบาปทุกคนให้รอดและสิทธิอำนาจฝ่ายวิญญาณของพระองค์ พระเยซูทรงสามารถครอบครองเหนือสิ่งสร้างใดในจักรวาล ผู้ที่คู่เข่าลงจะพระพักตร์พระเยซูในเวลาที่ไม่ใช่เฉพาะนิมรอตแทนเท่านั้นและยังรวมถึง โลกทั้งใบและคนบาปของอาดัมอีกด้วย จินตคติของงั้น

ข้อกำหนดของกฎแห่งชีวิตฝ่ายวิญญาณนี้ไม่ได้ระบุไว้ที่พระเยซูเท่านั้น แต่กับบุตรของพระเจ้าที่เชื่อในพระเยซูด้วยเช่นกัน ผู้ใดก็ตามที่รักพระเจ้าและดำเนินชีวิตด้วยพระคำของพระองค์จะมีฤทธิ์อำนาจฝ่ายวิญญาณที่ชั่วเมื่อเขาเข้าไปสัมผัส

ารขาดออกไปใน พระนามของพระเยซูคริสต์นิมรอตแทนก็จะไม่มีที่ผู้ครอบงำเขา
ไม่มีใครในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ—ยกเว้นพระเยซู—ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการเป็นพระผู้ช่วยให้รอด บุคคลที่มีจิตสูงส่ง อย่างพระเยซูเจ้า ขงจื้อ และโสครตีสวนกลมพร้อมกับความบาปดั้งเดิม (กรรมเก่า) ในฐานะลูกหลานของอาดัมและไม่ได้ดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ในสายพระนครของพระเจ้า พระเยซูเท่านั้นที่มีคุณสมบัติที่จะเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของมนุษย์

2. พระเยซูทรงมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขข้อที่สี่: “พระผู้ช่วยให้รอดต้องมีความรักซึ่งทำให้สามารถเกลี้ยสัตตนเอง”

ทั้งนี้ทั้งนั้นผู้ถูกกฎหมายลงโทษเนื่องจากไม่ยอมรับพระหนึ่งองค์ตน เขาสามารถหลบเลี่ยงการถูกลงโทษนี้ได้ถ้าตัวที่รับโทษของเขา ยอมจำนนคืนแทนเขา แต่ทรัพย์สินสมบัติทั้งสิ้นของตัวจะไร้ความหมายถ้าเขาไม่มีความรักของพระเจ้าของเขาเอง ที่ทำให้เขาสามารถ

ชำระหนี้สินให้กับพระองค์ตนได้คือเมื่อเรอกันของเราของคนที่พอที่จะให้ให้แทนเขาแล้วเราต้องพบกับความสูญเสียที่สิ้น ทัดนั้นสามารถถูกไถ่ถอนคืนตามกฎของการ ไถ่ถอนที่คืน ได้คือเมื่อญาติสนิทของคนที่เขาทำผิดไปนั้น

พร้อมที่จะช่วยเหลือด้วยความรัก เราสามารถพูดแบบเดียวกันกับการไถ่ถอนหนี้สินจากบาปของเงินเช่นกัน แม้พระเยซูจะมีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขข้อสามสำหรับการเป็นพระผู้ช่วยให้รอด แต่การปราศจากความรักพระองค์ไม่สมบูรณ์ได้มาจากบาปของอาดัมได้เสีย การเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของมนุษย์กำหนดไว้ว่าพระองค์ต้องพบกับความทุกข์และความยากลำบากของกษัตริย์ที่เรียกว่า “การลงโทษด้วยความตาย” แทนคนบาปทุกคน เพื่อให้ไปถึงจุดนั้น พระเยซูทรงถูกปฏิบัติราวกับว่าพระองค์ทรงเป็นอาชญากรที่ชั่วร้ายและเลวทรามที่สุด ถูกผูกมัดให้เหยียบเขมบาทุ้แบบ ถูกตรึงบนกางเขน และน้ำเสียโลหิตของพระองค์ไหลออกมา แม้จะมีวิธีการมากมายในการประหารนักโทษ แต่ตามกฎหมายที่มีฝ่ายวิญญาณ พระผู้ช่วยให้รอดที่จะไถ่ถอนบาปให้พ้นจากบาปของอาดัมนั้น ไม่เพียงแต่ต้องตายเท่านั้น แต่พระองค์ต้องถูกตรึงบนกางเขนและหลังพระโลหิตของสิ้นพระชนม์ด้วยเช่นกัน

ในเรื่องนี้ กาลาเทีย 3:13 บอกว่า “พระคริสต์ทรงไถ่เราให้พ้นความสาปแช่งแห่งพระราชบัญญัติ โดยการที่พระองค์ทรงยอมถูกสาปแช่งเพื่อเรา เพราะมีคำเขียนไว้ว่า ‘ทุกคนที่ถือถูกเจวมานในคนนั้น ไม่ถือถูกสาปแช่ง’” คำว่า “ความสาปแช่งแห่งพระราชบัญญัติ” ในที่นี้หมายถึงกฎของมิตต์ฝ่ายวิญญาณที่ระบุไว้ใน โรม 6:23 ว่า “โทษของกษัตริย์บาปคือความตาย” เมื่อความตายซึ่งเป็นคำแช่งสาปของกรรมบัญญัติเกิดขึ้นกับคนบาปตามกฎของมิตต์ฝ่ายวิญญาณ วิธีการที่พระผู้ช่วยให้รอดจะช่วย

มนุษย์ให้รอดจากบาปของเขาจะต้องเป็นไปตามกฎของมิตต์ฝ่ายวิญญาณเช่นกัน สิ้นหนีมความบาปว่าพระผู้ช่วยให้รอดคงจะถูกตรึง

อยู่บนกางเขนแทนคนบาปที่ถูกสาปแช่ง หลักการเดียวกันนี้สามารถพบการหลังโลหิตของสิ้นพระชนม์ของพระผู้ช่วยให้รอด เอเฟซัส 1:7:14 กล่าวว่า “เพราะว่าชีวิตของเนื้อหนังทั้งปวงอยู่ในเลือด” ในขณะที่ฮีบรู 9:22 เตือนเราว่า “และตามพระราชบัญญัติคือว่า เมื่อถูกสังเวยชำระด้วยโลหิตและ ถ้าไม่มีโลหิตไหลออกแล้ว ก็จะไม่มีการอภัยบาปเลย” เพราะ “เลือด” คือ “ชีวิต” ในความหมายฝ่ายวิญญาณ โสโครตของพระผู้ช่วยให้รอดจึงจำเป็นต้องให้คนบาปจะได้รับกรอกโทษและได้รับชีวิต

ถึงกระนั้น มนุษย์ไม่สามารถได้รับการไถ่จากบาปของตนด้วยโลหิตของมนุษย์คนใดก็ได้ที่ถูกตรึงบนกางเขน แต่องค์ช่วยโลหิตที่สะอาดและบริสุทธิ์ซึ่งไม่มีร่องรอยใดๆของความบาปเลย แทนที่ความบาปที่ปราศจากบาปจะตายอย่างทรมานให้ตายแทนคนอื่น

ความบริสุทธิ์และการเสียสละเช่นนี้จะเกิดขึ้น ได้คือเมื่อบุคคลนั้นรักคนอื่นมากกว่าชีวิตของตนเองเท่านั้น ด้วยการสำแดงความรักเช่นนั้นต่อมนุษย์ พระเยซูจึงกลายเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา (โรม 5:7-8) ที่เมื่อนายหญิงที่รักในพระคริสต์..

ความรักของพระเจ้าของเราไม่เปลี่ยนแปลงและไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตัว ด้วยความรักนั้น พระเจ้าได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวที่เอ็งแก่คนบาปที่ไม่เชื่อฟัง นี่เป็นความรักแท้ที่ทำให้พระเยซูสามารถเสด็จชีวิตของพระองค์และวิงวอนว่า “บาปแต่พระบิดา

ขอโปรดอภัยโทษเขา เพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเขาทำอะไร” เพื่อคนบาปที่เขายืนยันและตั้งพระผู้ช่วยให้รอดของตนจากหนี้สินที่พันพันนับนับนับแล้ว เราได้สำรวจถึงเงื่อนไขสี่ข้อที่พระผู้ช่วยให้รอดของมนุษย์ต้องมีคุณสมบัติของกรบวน ขอให้อ่านแต่ละกรบวนของพระเจ้าของพระเยซูเท่านั้นที่พระผู้ช่วยให้รอดของเรา ค้นอ่านพระเยซูคริสต์และไม่มีเพียงได้รับความรอดเท่านั้น แต่ขอให้ความเชื่อใจแท้จริงและนำคนกลับมาสู่หนทางแห่งความรอดด้วยเช่นกัน มอริเชียสฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา

- พระปัญญาซึ่งทรงซ่อนไว้มันซึ่งพระเจ้าได้ทรงกำหนดไว้ออนสร้างโลก -

พระเยซูทรงพระวจนะเสด็จเข้ามาในโลกนี้ในสภาพของเนื้อหนังและทรงถูกตรึงกางเขน อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้เป็นการจัดเตรียมของพระเจ้าที่จำเป็นเพื่อปลดปล่อยมนุษยชาติ—กษัตริย์—ของโลก ด้วยเหตุนี้ ใครก็ตามที่เชื่อในพระเยซูคริสต์จะได้รับพรที่ยิ่งใหญ่มาบังเกิดแก่ตน รับความรอด และมีชีวิตที่ดีรับพระพรของชีวิตซึ่งทำให้เขาเป็นบุตรของพระเจ้า

1.หนทางไปสู่ความรอดของมนุษย์ที่ถูกกำหนดไว้ออนสร้างโลก

พระเจ้าทรงจัดเตรียมหนทางที่พระองค์จะช่วยเหลือมนุษยชาติของโลกซึ่งเป็นคนบาปให้รอดและคืนแผนการของพระองค์ไว้เป็นความลับก่อนเวลาที่พระองค์ทรงเลือกมาถึง (1 โครินธ์ 2:7) และอะไรคือสิ่งซึ่งพระองค์ทรงซ่อนไว้ก่อนสร้างโลก

เมื่อพระเจ้าทรงเสด็จมาเพื่อช่วยเหลือมนุษยชาติในหนทางที่พระองค์ทรงเลือกมาเพื่อพระองค์นั้น พระเจ้าทรงพยากรณ์ถึงความรอดของมนุษยชาติ ในปฐมกาล 3:15 พระองค์ตรัสว่า “เราจะให้เจ้ากับหญิงนี้เป็นปฏิปักษ์กัน ทั้งเชื้อสายของเจ้ากับเชื้อสายของนาง เชื้อสายของนางจะกระทำให้อับชองเจ้าไปทั่ว และเจ้าจะกระทำในสวนของทานตะวัน” ในหนังสือปฐมกาล 3:15 นี้ “เชื้อสายของนาง” เป็นสิ่งซึ่งพระเจ้าทรงซ่อนไว้ก่อนสร้างโลก (ปฐมกาล 3:15)

พระเจ้าทรงพยากรณ์ถึงการถูกตรึงของพระเยซูคริสต์ซึ่งทรงเสด็จมาจากชนชาติอิสราเอล ทำลายพิธีอันงามของมารซาตาน และปลดปล่อยมนุษยชาติ เมื่อคืนมารซาตานทรงรับเรื่องซึ่งมันแฝงอยู่ของสิ่งหนึ่งและตั้งมันด้วยเหตุเวลาสำหรับการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์

จากนั้นพระเยซูทรงบังเกิดในหมู่บ้านเบธเลเฮมในอิสราเอลเมื่อประมาณ 2 พันปีที่แล้วและคืนมารซาตานที่ซ่อนอยู่ของพระองค์ด้วยการถูกตรึงของพระองค์ที่เมืองอิสราเอล ในเวลานั้น พระเจ้าทรงปรากฏในความฝันของโยเซฟผู้เป็นบิดาผู้รับเลี้ยงของพระเยซูและโยเซฟได้หนีไปเพื่อหนีกับพระเยซู ต่อมาภายหลังคืนมารซาตานที่ซ่อนอยู่จะกระทำกับพระเยซูหลายครั้งด้วยพระสิริและพวกไปโรด แต่พระเจ้าทรงปกป้องพระองค์ให้ปลอดภัยอยู่เสมออย่างใดก็ตาม เมื่อเวลาที่พระเจ้าทรงเลือกสรรถึงพระเยซูทรงถูกคนชั่วร้ายจับกุมและทรงสิ้นพระชนม์อย่างทรูโมหรือรมบนกางเขนคืนมารซาตานก็ถูกทำลายลงได้รับการแก้ไขแล้วโดยการสิ้นพระชนม์ของพระเยซู แต่ความลับของพระเจ้าซ่อนอยู่นั้นที่ทรงเจตนาที่จะกระทำกับพระเยซูที่ปราศจากบาปคืนมารซาตาน โลกกลายเป็นเครื่องมือในการทำให้การจัดเตรียมของพระเจ้าสำเร็จ

2.คืนมารซาตานและมโนคติของมโนคติฝ่ายวิญญาณด้วยการตรึงพระเยซูในไม้กางเขน

จากกฎของมโนคติฝ่ายวิญญาณที่ปรากฏอยู่ใน โรม 6:23 ระบุว่า “เพราะว่าค่าของของบาปก็คือความตาย” การลงโทษของความตายซึ่งได้เขียนมาไว้ก่อนแล้วก็คือ การลงโทษที่ไม่สามารถนำมาใช้กับคนที่ปราศจากบาปได้โดยใครก็ตาม เมื่อมารซาตานตรึงพระเยซูในไม้กางเขน ได้ปลดปล่อยมโนคติฝ่ายวิญญาณและผลจากการเสด็จมาซึ่งทำให้มารซ่อนอมบิกันที่ซ่อนอยู่ของมัน—ซึ่งได้ถูกเขียนมาไว้ก่อนแล้วในการครอบครองเหนือมนุษย์และการถือเอาความตาย เมฆพระเยซูทรงสิ้นพระชนม์บนกางเขน พระองค์ได้ทรงทำลายอำนาจของความตายและการเป็นขึ้นมาของพระองค์ในไม้กางเขน ด้วยเหตุนี้ ใครก็ตามที่เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้า (บุตรสิ้นพระชนม์บนกางเขนและทรงเป็นขึ้นมา) จะได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระจากอำนาจของความตายซึ่งมีมารซาตานและได้รับการปลดปล่อยให้เข้าสู่สวรรค์ (วิวรณ์ 5:18-19) ซึ่งเวลานั้น พระคำของพระเจ้าที่ปรากฏอยู่ในปฐมกาลที่ว่า “เชื้อสายของนางจะกระทำให้อับชองเจ้าไปทั่ว” จึงสำเร็จเป็นจริง

ถ้าคืนมารซาตานซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดเตรียมเรื่องไม่กางเขน มันก็จะไม่จับกุมและฆาตกรรมพระเยซู (1 โครินธ์ 2:8-9) สำหรับพระเยซูทรงเป็นหนึ่งในพระเจ้าทรงทราบถึงการจัดเตรียมนี้ พระองค์ทรงสิ้นพระชนม์บนกางเขนในการเชื่อฟังแห่งพระบิดาและคืนมารซาตานซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดเตรียมเรื่องความรอดสำหรับพระเจ้านั้น โรม 10:10 จึงบอกเราว่า “ด้วยความเชื่อซึ่งใจเข้าไปสู่ความชอบธรรม และการยอมรับความบาปที่มันนำไปสู่ความรอด” ใครก็ตามที่เป็นหนึ่งเดียวกันกับองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความเชื่อซึ่งสามารถได้รับความรอดด้วยพระคุณของพระเจ้า

3.การเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระเยซูคริสต์คืนมารซาตานด้วยความเชื่อ

การพูดว่า “เราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความเชื่อ” หมายถึงอะไร ในโยฮัน 6:56 พระเยซูตรัสกับบรรดา “ผู้ที่ยืนเคียงและดื่มโลหิตของเรา ผู้ที่ดื่มก็อยู่ในเราและเราอยู่ในเขา” การกินเนื้อและดื่มโลหิตของบุตรมนุษย์มาซึ่งการทำให้พระคำของพระเจ้าเป็นอาหารของเรา การดำเนินชีวิตด้วยพระคำ และการสละใจให้พระองค์นั้นถึงถึงรากฐานของความเชื่อของเรา จากนั้นเราที่อยู่ในองค์พระผู้เป็นเจ้าและองค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่ในเรา

แน่นอน ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเชื่อฟังและดำเนินชีวิตด้วยพระคำแห่งความจริงทันทีหลังจากที่เราคืนมารซาตานของเราคืนมาโดยพระเจ้า เมื่อบุคคลพยายามกำจัดใจของตนที่เชื่อฟังพระเจ้าของพระเจ้า พระเจ้าจะทรงยอมรับว่าการกระทำของเขานั้นเป็นความเชื่อ การทำให้พระคำของพระเจ้าเป็นอาหารและการสละใจของพระผู้เป็นเจ้าคือวิธีการที่พระเจ้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความเชื่อ

เหมือนที่ 1 โยฮัน 1:7 บอกเราว่า “แต่เราดำเนินอยู่ในความสว่าง เหมือนอย่างพระองค์ทรงสถิตในความสว่าง เราที่ร่วมสันติธรรมซึ่งกันและกัน และพระโลหิตของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ ก็ชำระเราทั้งหลายให้ปราศจากบาปทั้งสิ้น” เมื่อเรดำเนินชีวิตอยู่ใน “ความสว่าง” แห่งพระคำของพระเจ้า พระโลหิตของพระเยซูจะชำระเราให้พ้นจากบาปทั้งสิ้น นอกจากนี้

เราสามารถมีส่วนร่วมในสง่าราศีของการเป็นขึ้นมาและดำเนินชีวิตที่สงบสุขในแผ่นดินสวรรค์กับคริสตชนกันบ้าง

ถ้าคุณปรารถนาที่จะเชื่อฟังพระเจ้าในสิ่งที่สำคัญซึ่งแตกต่างกันอย่างมากระหว่างพระนาม “เยซู” และ “พระเยซูคริสต์” ตามที่เรากล่าวมาในบทที่ 1:21 ว่า “เรื่องประสูติบุตรชาย แลแจ้งชื่อของบุตรชายว่า เยชู เพราะว่าเขาจะโปรดคนบาปของเราให้รอดจากบาปทั้งหลาย” ในดินแดนพระนาม “เยซู” หมายถึงพระเยซูคริสต์หรือ “ผู้ช่วยให้รอด” “ผู้ช่วยให้รอด” หมายถึง “ผู้ได้รับการนิรมิต” และหมายถึงผู้ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นพระผู้ช่วยให้รอด ถ้ามีในคำภาษากรีกและเขียนทับกับคำภาษาฮีบรูว่า “มัสสิฮาห์” ในภาษาฮีบรูหรือในภาษาอังกฤษแล้วก็คือ “พระผู้ช่วยให้รอด” หรือ “องค์พระผู้เป็นเจ้า”

ดังนั้น พระเยซูทรงกลายเป็น “พระผู้ช่วยให้รอด” เมื่อใด สิ่งนี้เกิดขึ้นพร้อมกับการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูหลังจากการตรึงและการทำงานของอำนาจของพระองค์ พระนาม “เยซู” คือพระนามที่พระองค์มีก่อนที่พระองค์จะเสด็จมาและพระองค์ทรงถูกเรียกว่า “พระเยซูคริสต์” หลังจากการเป็นขึ้นมาของพระองค์ เพราะเหตุนี้สาวกและอัครทูตของพระองค์จึงไม่ได้เรียกพระเยซูผู้สิ้นพระชนม์ว่า “เยซู” ในคำอธิษฐานและคำทักทายของตน แต่เขาจะเพียงแต่เรียกว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้า” หรือ “คริสต์” ตามที่พระนามของพระองค์ (กิจการ 3:6) ในเรื่องที่มีความหมายและความสำคัญฝ่ายวิญญาณอย่างมาก เมื่อเรารู้ถึงความแตกต่างระหว่างพระนาม “เยซู” กับ “พระเยซูคริสต์” และอธิษฐานในพระนามของ “พระเยซูคริสต์” ความหมายไปถึงการจัดเตรียมเรื่องความรอดของเขาค้นคืนมารซาตานจะกลับตัวกลับและจะถูกขับออกไปเมื่อเรารู้ ยอมรับ และอธิษฐานด้วยความเชื่อซึ่งมันจะนำไปไม่ได้สำหรับเราจนกว่าเรานำไปได้เสมอสำหรับองค์พระผู้เป็นเจ้า

4.เราได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ถ้าเราคืนมารซาตานของเราพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอด

ในวิวรณ์ 3:20 องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรารัสกับเราว่า “ดูสิ เรายืนอยู่ข้างประตู ถ้าผู้ใดได้ยินเสียงของเรา และเปิดประตู เราจะเข้าไปหาผู้คนและจะรับประทานอาหารร่วมกับเขา และเขาจะรับประทานอาหารร่วมกับเรา” ใครก็ตามที่เปิดประตูใจของตนและคืนมารซาตานของเรา องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราจะเข้ามาในใจของเขา (1 โยฮัน 1:7) และจะสถิตอยู่กับเขา การที่จะเปิดประตูใจได้นั้นต้องเปิดประตูความคิดของเราก่อน เมื่อเรารู้พระคำของพระเจ้า เราจะไม่ยึดติดอยู่กับความผิดและความรุนแรงของคนอื่น แต่เราต้องยอมรับและให้เกียรติพระคำของพระเจ้า พระเจ้าจะประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่ผู้ใดก็ตามที่คืนมารซาตานด้วยความเชื่อซึ่งแท้จริงและด้วยพระคำของพระองค์คือเมื่อเรากลับมาเสวยทาน

นี่คือวิธีการที่รับกันใหม่ด้วยน้ำและพระวิญญาณบริสุทธิ์และใครก็ตามที่คืนมารซาตานใหม่ด้วยวิธีนี้เป็นบุตรของพระเจ้า ซึ่งมีชื่อของบุตรนั้นที่ไว้ในหนังสือแห่งชีวิตในสวรรค์ที่ที่เขาเป็นพลเมืองของสวรรค์ในเวลานั้น ในโลกนี้มีกฎและระเบียบที่วางตั้งไว้และถ้าคนใดคืนมารซาตานในสวรรค์ก็คืนมารซาตาน (ซึ่งปรากฏอยู่ในพระคำของพระเจ้าพระบุตรทรงเสด็จมาที่เรา) เราต้องเชื่อฟังเมื่อเรดำเนินชีวิตด้วยพระคำของพระองค์ด้วยดีนั้น เมื่อเรากลับอยู่ในความสว่างและจะไม่ถูกขังจากคืนมารซาตาน ครั้นที่เขามา เราคืนมารซาตานชีวิตของเราโดยการปกป้องของพระเจ้าและพระองค์ทรงเป็นสมณะของพระองค์จนกว่าเราจะไปสู่สวรรค์

พี่น้องชายหญิงที่รักในพระคริสต์... พระเจ้าทรงทำให้เห็นคนที่พระเจ้าได้รับความรอด โดยความเชื่อซึ่งสำเร็จตามกฎของความชอบธรรมและการจัดเตรียมของพระเจ้าที่รอดได้สูงส่งไปอย่างเป็นการสมควรของพระเจ้าและความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา พระเจ้าแห่งความรักซึ่งสูงส่งหาความรอดด้วยพระปัญญาที่แท้จริงและทรงนำความรอดเหล่านั้นมาสู่หนทางแห่งความรอดขอให้ท่านและคนรอบรับเอาพระเยซูคริสต์ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระองค์ด้วยความเชื่อ และมีชีวิตอันสงบสุขซึ่งมีสันติในสวรรค์กับองค์พระผู้เป็นเจ้าคืนมารซาตาน ผมอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา

พระกิตติคุณ 5 ด้าน	หลักข้อเชื่อ
การบังเกิดใหม่ - เราเชื่อว่าเรบังเกิดใหม่โดยการสิ้นพระชนม์ และการคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์	1. คริสตจักรมีมติเห็นชอบว่าพระคำที่ทรงกำหนดไว้โดยพระเจ้าคือความจริงสัมบูรณ์ และไม่มีข้อผิดพลาด
การชำระให้บริสุทธิ์ - เราเชื่อว่าเราได้รับการชำระให้บริสุทธิ์โดยพระเจ้า และการรับคืนมารซาตานด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์	2. คริสตจักรมีมติเห็นชอบว่าคริสตจักรที่เชื่อในความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และการทำงานร่วมกันของพระเจ้าคืออาณาจักร (พระเจ้าพระบิดา พระเจ้าพระบุตร และพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์)
การทรงรับบัพติศมา - เราเชื่อว่าเราได้รับการรับบัพติศมาด้วยน้ำและพระวจนะของพระเจ้า โดย การทรงให้ของพระเยซูคริสต์	3. คริสตจักรมีมติเห็นชอบว่าคริสตจักรที่เชื่อได้รับพรจาก โทษความผิดบาปด้วยพระโลหิตแห่งการให้ของพระเยซูคริสต์เท่านั้น
การเป็นขึ้นมา - เราเชื่อว่าผู้เชื่อที่เชื่อในพระเยซูคริสต์อย่างสมบูรณ์จะเป็นขึ้นมาด้วยร่างกายอันรุ่งเรืองเหมือนกับที่พระเยซูทรงทรงสิ้นพระชนม์และทรงคืนพระชนม์	4. คริสตจักรมีมติเห็นชอบว่าคริสตจักรที่เชื่อในความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และการเสด็จขึ้นสวรรค์ของพระเยซูคริสต์ และการเสด็จกลับมา คริสต์ที่ 2 ของพระองค์ ผู้ที่นับถือ และสวรรค์นิรันดร์
การเสด็จกลับมา - เราเชื่อว่าพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาในท่าอากาศยานบนเมฆสวรรค์ 7 ปี เสด็จมาบนโลกก่อนจะเข้าจักรวาล	5. คริสตจักรมีมติเห็นชอบว่าคริสตจักรที่ประกาศถึงความเชื่อของมนุษย์นั้น “หลักข้อเชื่อของอัครทูต” ทุกข้อที่รวมประจวบกัน และเชื่อในเนื้อหาของหลักข้อเชื่อที่นับถือกัน “พระเจ้าเป็นพระบิดา อภิบาล และผู้สร้างโลกมนุษย์ทุกคน” “ในผู้ใดที่มารอดไม่มีชัย ด้วยความเชื่อซึ่งให้พรแก่หลายคนได้ในทรงโปรดให้มาถล่มมนุษย์ทั่วโลก”

“ผมเป็นอิสระจากฤทธิ์คิดเหว้า ความเครียด และอาการนอนไม่หลับผานจี.ซี.เอ็น.”

คุณแจของ ตัก (คริสตจักรมันมินอิกซัน)



จี.ซี.เอ็น.
(สถานีโทรทัศน์เครือข่ายคริสเตียนทั่วโลก)

ได้นำเสนอพระกิตติคุณแห่งความบริสุทธิ์ไปสู่ทุกชนชาติคนเชื้อต่าง ๆ เช่น สื่อสารจะโทรทัศน์ดาวเทียม เคเบิลทีวี และสื่ออินเทอร์เน็ต จี.ซี.เอ็น.มีรายการต่าง ๆ มากมายซึ่งบรรจุทุกศาสนาของคริสต์ หมายสำคัญ การอัศจรรย์ ฤทธานุภาพ และวัฒนธรรมคริสเตียนคุณภาพสูงเอาไว้

ผมเคยคิดเหว้า ผมพูดกับตนเองบ่อยครั้งว่า “เราจะมีชีวิตอยู่แบบนั้นไม่ได้” และครั้งปีชาน (เดือน) มีที่โรประ โชน

ในปี 1985 ผมก็ประทับใจกับเพื่อนของผมซึ่งนำผมไปดูความสูญเสียครั้งใหญ่ทางด้านการเงิน เขาก็หลังผมและผมคงอยุ่กับภรรยา ในสถานการณ์ผมมองไม่เห็นทางออกเลย ทางเดียวที่จะหนีจากปัญหามีคือการดื่มเหล้า ใจของผมเต็มไปด้วยความเครียดและความต้องการที่จะแก่แก่และความคิดเชิงลบสร้างปัญหาให้กับผมตลอดเวลา ผมพยายามคิดว่าสองสามครั้ง ผมอยู่ในภาวะคิดเหว้า ความเครียด และอาการนอนไม่หลับผมทนทุกข์ทรมานอาการปวดหลังจากอาการปวดขาอาการปวดศีรษะและอาการปวดจากหมอนรองกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาทและโรคข้ออักเสบ ผมรู้สึกถึงห้วงเนอนอน ผมพยายามคิดสิ่งเหล่านี้ แต่ผมก็ล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำอีกเนื่องจากอาการ “ลงแดง” ที่อยู่ในรูปของมือที่สั่นเทาและขาบิดเบี้ยว ผมรู้สึกหายใจไม่ออกเพราะความเครียดและอาการนอนไม่หลับ ดังนั้นบางครั้งผมจึงหันไปพึ่งของขบถและจะงอนออกมายังสิ่งใดก็ตามที่เจอ ผมเริ่มดื่มเหล้ามากขึ้น ผมถูกจ้างงานมาเริ่มหัดหายใจไปในธุรกิจการซ่อมแซมเครื่องใช้ของผม สถานที่ที่ให้อภัยผู้ที่ยังคงต้องการดื่มเหล้ากับผมเท่านั้น แต่ผมเส่งแสงทางหวังที่สาดส่องมาที่ผม

ในเดือนมีนาคมปี 2011 ศิษย์ศิษยาภิบาลจากทุก ภูมิภาคแห่งคริสตจักรมันมินอิกซันและมิชชันนารีหลายคน ลืมซึ่งเป็นผู้ที่นำผมมาซึ่งคริสตจักร ได้เดินทางมาเยี่ยมผม ผมรู้สึกซาบซึ้งใจต่อความรักที่ทั้งสองคนมีต่อบุคคลอย่างผม ดังนั้นผมจึงบอกกับทั้งสองคนว่าผมจะไปคริสต์จักรกับเขาอีกครั้งหนึ่ง

ความจำเป็นของผมกับคริสตจักร ผมจึงคิดถึงงานรับสัญญาความดีของผมของจี.ซี.เอ็น. (สถานีโทรทัศน์เครือข่ายคริสเตียนทั่วโลก) ในวันที่ 11 มิถุนายน ผมขอชมรายการของจี.ซี.เอ็น.มาก ผมขอชมรายการ ในภาวะเป็นคำพยานของคนที่ได้พบกับพระเยซู มกัการนมัสการและการร้องเพลงสรรเสริญ และรายการที่ทำให้ผมได้รับพระคุณมากที่สุดได้แก่รายการ “พระคำแห่งชีวิต” ซึ่งผมได้รับฟังคำเทศนาของ ดร.เจเรอิก ลี ผมคิดว่ากับตนเองว่า “งานเป็นคนที่ตรงไปตรงมาและจริงใจมาก” เมื่อผมมองเห็นคำเทศนาของท่านที่ลือลือออกมาเพื่อสมาชิกคริสตจักร การฟังคำเทศนาของท่านกลายเป็นความชื่นชมยินดีที่เป็นอย่างยิ่งของผม

ในวันที่ 10 มิถุนายน ผมกำลังชมรายการของจี.ซี.เอ็น.อยู่ตามปกติ ขณะนั้นเป็นเวลาประมาณเที่ยงคืนเมื่อมีการประชุมพิเศษเพื่อการรักษาโรคของพระเยซูคริสตจักร สิ่งซึ่งเกิดขึ้นที่คริสตจักรมันมินอิกซันนั่นคือการนมัสการที่โรประ โชน คริสตจักรมันมินอิกซันในวันศุกร์ หลังจากบทสนทนา

ในช่วงแรกของการนมัสการ คริสตจักรได้มีการสรรเสริญและการอธิษฐานในช่วงที่สองของการนมัสการ ใจของผมได้รับการสัมผัสเนื่องจากการร้องเพลง “พระคุณพระเจ้า” พร้อมกับผู้เชื่อ นั่นเป็นช่วงเวลาที่น่าประทับใจมากซึ่งเป็นที่ซึ่งผมไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน

เมื่อผมถูกเขลง ชีวิตในอดีของผมรู้สึกเหมือนในความคิดของผมมีการฉายภาพเขนคร ผมเคยมีความรู้สึกเคียดแค้นต่อพระราชอาชงผม ผมไม่ได้ปฏิบัติกับแม่ของผมอย่างที่ท่านควรได้รับ ผมดื่มเหล้าและทำลายความสัมพันธ์กับคนอื่น เมื่อผมย้อนกลับไปดูชีวิตของผม น้ำตาของแม่ที่อดทนกับผมและไหลนองอยู่บนใบหน้าของแม่ของแม่ไปมาหลาย ในหน้าของแม่เป็ปากไขวและกระอกรังไปโดยมีน้ำตาและน้ำตา จากนั้นคร.เสียงเพลงสรรเสริญด้วยเพลง “เยซู” ผมถูกขับขึ้นและกระโดดร้องตะโกนออกพระนามของพระเยซูโดยไม่รู้ตัว ผมลืมไปว่าผมเคยมีอาการปวดหลังและผมกระโดดโลดเต้นพร้อมกับสรรเสริญพระเจ้า ผมขานนอความความบริสุทธิ์ปะหลาดใจในสิ่งที่ผมได้กระทำ

ในวันที่ 11 มิถุนายนการอัศจรรย์ก็เกิดขึ้น ผมรู้สึกถึงความแตกต่างเมื่อผมดื่มขึ้นมา ปกติผมจะมีอาการปวดขงรุนแรงที่หัวเข่าและที่หลัง ดังนั้นผมจะส่งเสียงร้องเมื่อผมตื่นนอนหรือหลับตัวอยู่คนเดียว อย่างไรก็ตาม อาการปวดนั้นได้หายไปในวันงั้นคืน ผมไม่มีอาการปวดเหลืออยู่เลย

นั่นไม่ใช่ทั้งหมด ผมได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระจากโรคคิดเหว้า (ที่สร้างปัญหาให้กับผมมาถึง 17 ปี) ความเครียด และอาการนอนไม่หลับอีกด้วย ผมมีความสุขมากจนผมรู้สึกเหมือนกับว่าผมสามารถบินขึ้นไปได้ในท้องฟ้าได้เหนือสิ่งอื่นใด ความเปลี่ยนแปลงในตัวผมที่เห็นได้ชัดที่สุดก็คือผมเริ่มมีความหวังในเรื่องสวรรค์และคิดในทางบวก ตอนนั้นผมจะพูดกับตัวเองว่านั่นเป็นอย่างไรบางและพระพรชนิดใดที่ผมได้รับ

เพื่อน ๆ ของผมที่ซอชมดื่มเหล้ากับผม ได้คิดตามผมด้วยผม แต่คนเหล่านั้นก็จากไปไม่เข้าเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวผม ผมเริ่มชอบฟังเพลงนมัสการมากกว่าเพลงฆราวาส ผมร้องเพลง “เยซู” แม้ในยามที่ผมอยู่คนเดียว ผมชอบถวายการรับใช้ต่าง ๆ ให้กับพระเจ้าและพระคำของพระองค์ความหมายนั้นนั่นคือ ฤทธานุภาพของพระเจ้าจริง ๆ ดังนั้นจึงได้รับพระพรทางด้านการเมืองอันบริสุทธิ์คนด้วยกัน ผมไม่ได้ไปโดยความคิดให้กับคนอื่นแต่ผมไทยตนเอง ฮาเสตุยา

ผมขอบพระคุณและถวายเกียรติทั้งสี่แด่พระเจ้าผู้เป็นเจ้าผู้ทรงรักษาวิญญาณที่บาดเจ็บของผมผู้ซึ่งถูกกำหนดไว้ให้ตายและทรงรักษาโรครังสีของผผม

“โรคหืดหอบและอาการปวดท้องหายไปผ่านการอธิษฐานที่อยู่เหนือระยะทางและกาลเวลา”

คุณมารี แมนเด (คริสตจักรแห่งความบริสุทธิ์มันมินในโรปรีในเคนยา)

“นาประหลาดใจมากที่ชีวิตที่มีคริสตจักรแบบนี้” ในเดือนมิถุนายน 2011 ฉันบังเอิญเห็นแผ่นพับที่คำพยานของคุณที่ได้รับการรักษาโรคความดันโลหิตสูงของพระเจสซูกานายแมนที่ฉันนั้นเป็นโบสถ์แห่งคริสตจักรแห่งความบริสุทธิ์มันมินในโรปรีที่ตีพิมพ์เกี่ยวกับการประชุมพิเศษเพื่อการรักษาโรคของพระเจ้าของดร.เจเรอิก ลี

จากนั้นเป็นต้นมาฉันรู้สึกดีต่อพระเจสมันใจว่าฉันสามารถรับการรักษาหายจากโรคเช่นกัน ฉันเป็นทุกข์ทรมานจากโรคหืดหอบมาเป็นเวลา 23 ปีและฉันมีอาการปวดท้องอย่างรุนแรงซึ่งเป็นผลมาจากอาการแพ้ที่ฉันได้รับเมื่อสองปีที่แล้ว คริสตจักรแห่งความบริสุทธิ์มันมินในโรปรีตั้งอยู่ห่างจากที่ฉันอยู่ 18 กิโลเมตร

ผมคิดว่ามันไม่ใช่ปัญหาเลยครับที่ได้รู้ที่สามารถรับการรักษา ในที่สุดในวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายนฉันได้เดินทางไปยังคริสตจักร หลังทำการเทศนาของบิชอป ค.มิชเชอ โย เซียงมีการฉายภาพวิดีโอเกี่ยวกับการประชุมพิเศษเพื่อการรักษาโรคของพระเจ้าของดร.เจเรอิก ลี คำอธิษฐานต่อผู้ป่วยที่หลายคนที่จากมาเป็นสิ่งที่น่าประหลาดใจและพิเศษอย่างยิ่งสำหรับฉัน สาเหตุที่พระเจ้าไปบริสุทธิ์โคหอบลมของฉันเอาไว้และดีของฉันเมื่อโลกไปด้วยเหตุนี้ หลังจากนั้นเป็นต้นมาฉันก็ไม่โรคหอบหืดและอาการปวดท้องอีกต่อไป ฉันไปรับการตรวจและผลการตรวจแสดงให้เห็นว่าฉันได้รับการรักษาให้หายอย่างสมบูรณ์แล้ว ฮาเสตุยา องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรายิ่งใหญ่มาก ฉันขอขอบพระคุณและถวายเกียรติทั้งสี่แด่พระเจ้า



จี.ซี.เอ็น. เป็นตัวอย่างของเครือข่ายคริสเตียนทั่วโลก (ประเทศไทยดูได้ฟรี!)

จี.ซี.เอ็น. เป็นตัวอย่างของเครือข่ายคริสเตียนทั่วโลก (Global Christian Network) ที่มีผลผลิตรายการโทรทัศน์คริสเตียนที่มีคุณภาพระดับโลกซึ่งรวมถึงคำเทศนา เพลงนมัสการ และคำพยานชีวิตพร้อมกับแจกจ่ายรายการเหล่านี้ไปยังสถานีโทรทัศน์เครือข่ายในประเทศต่างๆ และเผยแพร่รายการเหล่านี้ออกไปทั่วโลก ในประเทศไทยท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ที่ออกอากาศโดยเครือข่าย จี.ซี.เอ็น. ด้วยการปรับสัญญาณดาวเทียมของท่านตามรหัสต่อไปนี้ ดาวเทียมไทยคม : Thaicom C txp I G คลื่นความถี่ของดาวเทียม : Downlink Frequency : 3551 H ชูมไปบลเวท : Symbol rate : 13333 Msymbol FEC : 3/4 รับฟังเสียงภาษาอังกฤษโดยของ Audio pid : 3003 และที่เว็บไซต์ของเรา www.manmin.org - (มีคำพยานภาษาไทย)



หนังสือพิมพ์มันมินนิวส์

จัดพิมพ์โดยคริสตจักรมันมินเซนต์ทรีเซียร์
จาก ศูนย์พันธกิจคริสเตียนประชาชาติ
121/101 บ้านคู่มือใหม่ อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 085-7140240, 084-3550176 jaewon 7700@hanmail.net